
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕61 
วันท่ี  1  กุมภาพันธ  ๒๕61   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต ๖ อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เขต 10 อ.เมือง 
9.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3  อ. บานคาย 
16.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ. บานฉาง 
17.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บานฉาง 
18.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
19.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
2.นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
3.นายสุจินต สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
   (ลาปวย) 
4..นายนิรันดร  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
5.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
6.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.ปลวกแดง 
7.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
   
 
 
       ผูเขารวมประชุม... 

 

 



- 2 - 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
      รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ระยอง 
7.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
8.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
9.นางลัดดาวัลย  ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑0.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
11.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
12.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
13.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14.นางสาวราตร ี คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
16.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
      รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
18.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
19.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
20.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  
บานคาย (หวายกรอง) 

22.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
23.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
24.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
25.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

 26.นางธัญวรัตน... 
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26.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
27.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
28.นางสาวไพจิตร หลาพรหม  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
30.นางพชรชล  บํารุงวงษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
31.นางสาวทิพวิมล จักรวาลนรสิงห  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
32.นางสาวกนกกาญจน แกกลา   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
33.นางสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
34.นายธีรศิษฏ  ฐาปนา   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
35.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
36.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
37.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
38.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
39.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
40.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
41.นางบุญยพัต  นอยน้ําคํา  นักวิชาการพัสดุ 
42.นางสุนทรี  ครุฑสมพลี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน รักษาการในตําแหนง 
      หัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน  
43.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
      หัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
44.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
45.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
46.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
47.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
48.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
49.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
50.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
51.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
52.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
53.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
54.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
55.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
56.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
 



- 4 - 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับ ท่ี  ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู ในหองประชุม          

จํานวน.......20....... คน ครบองคประชุม  
เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
เ รี ยน เ ชิ ญประธ านสภาองค ก า รบริ ห า รส วน จั งหวั ด ร ะยอง  กล า ว เป ด              

ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
  ๒๕61 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความ    
  รวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชนแกองคการ   
  บริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภา  
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕61 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ         
   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 
           (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมี
โอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

 
 

การแกไขถอยคํา... 
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 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ    
กรรมการ/เลขานุการ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง  ไดรับมอบหมายจากประธาน  
กรรมการฯ ใหรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ              
ครั้งท่ี 1/25๖1  เม่ือวันท่ี 10 มกราคม ๒๕๖1 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 2 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
   ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ              
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
   ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 18 ธันวาคม ๒5๖๐              
มีจํานวน 20 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 21 คน         
ไมมาประชุมจํานวน 2 คน  ลาประชุมจํานวน 4 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 5 วาระ โดยท่ี
ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
 1. นายเสนาะ ยมหา  สอบถามท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก คือไมมีไฟ
สองสวางภายในสนามฟุตบอลของสนามกีฬาและสวนสาธารณะอําเภอบานคาย ขอใหกอง
ชางหรือผูเก่ียวของชี้แจง เรื่องสุดทาย ขอใหทาง อบจ.ออกประกาศนียบัตรใหนักเรียนท่ีได
รางวัลจากการประกวดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีทาง อบจ.จัดข้ึน 

2. นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  แจงประชาสัมพันธเรื่อง โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ครั้งท่ี 6 ประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 27 –  29 ธันวาคม 
2560 และขอเชิญสมาชิกสภาฯเขารวมกิจกรรมของทาง อบจ.ครั้งนี้ดวย 

3. นายหมอขวด เหล็กเพชร สอบถามความคืบหนา เรื่องยางมะตอยวา อบจ.        
มีมาแลวหรือยัง หากมาแลวโปรดแจงใหทราบ 

4.นางสาวอุมา วิภูษณะ ชี้แจงและสอบถามในท่ีประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้     
เรื่องแรกคือการระมัดระวังการพาดพิงชื่อในการอภิปรายในสภา เรื่องท่ีสอง สอบถามวาผูใด
เปนผูติดตามดูแลงานกอสรางโรงเรียนมัธยมตากสินแกลง เรื่องสุดทาย อยากใหพัฒนารถราง
ท่ีโครงการอางเก็บน้ําดอกกรายใหมีความสะดวกสบายข้ึนและควรปรับปรุงเพ่ิมเติมสวน      
ไมดอกไมประดับใหมีความงดงามกวาเดิม 

   โดยเลิกประชุมเวลา 15.50 น. 

  

ขอ 4 คณะกรรมการ... 
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ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ   
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี 5 ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนา 

         แลว     
      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 5 ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม ๒๕๖๐ 

    รับรอง           จํานวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 
    -  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มาตรา ๒๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  
      ฯลฯ 
   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     
 

ขอ 20 นอกจาก... 
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ขอ ๒๐  นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ ๖ แลวการประชุม    
   สภาทองถ่ินมี  ๒  ประเภท  คือ  
                             (๑) การประชุมสามัญ  
      ฯลฯ 

ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของป ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจํ าปส มัยแรกของป ถัดไป               
ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยให     
นําความในขอ ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จะเรียงตาม 
ประธานสภาฯ  ลําดับกอนหลัง โดยเริ่มตั้งแตสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป 2561 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖1 

ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ ครับ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอแกลง  

   ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
   สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖1 มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖1  เปนตนไป  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖1 เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 
   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป ๒๕๖๑ ตามท่ี ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ 
เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป  ๒๕๖1  มีกําหนด  ๔๕  วันตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖1      
เปนตนไป 

    เห็นชอบ           จํานวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........2........คะแนนเสียง 
 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไป เปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2562 

  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖2 
 ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอนิคมพัฒนา  

ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖2 มีกําหนด  ๔๕  ว ัน  ตั ้ง แต ว ัน ท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖2           
เปนตนไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖2 เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 
   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร ส วนจั งหวั ด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖2 ตามท่ี ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เสนอ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖2  มีกําหนด  ๔๕  วัน  ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  
  ๒๕๖2   เปนตนไป 
    เห็นชอบ           จํานวน ........17.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ..........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ               
    พ.ศ. ๒๕59  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ)  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป 
 หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได    
 หรือขยายเวลาเบิกตัดป  
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59     

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  
โอนลด 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 3 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวางแผนวิชาการและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 5 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ไดพิจารณาอนุมัติ 
   เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ญัตตินี้เปนงบประมาณ

ของป 2559 ท่ีตกคาง ปนี้ 2561 แลวนะครับ ท่ีกระผมกําลังอภิปรายนี่คือป 2559         
ในแผนงานงบประมาณท้ังหมด เราไดตรวจสอบแลวพบวามีโครงการนท่ีเราไปเสนอขอขุดสระ
เก็บน้ําในพ้ืนท่ีชลประทาน แตดวยชลประทานนั้นเขามีระบบของเขา ตองขออนุญาตไป
สํานักงาน 9 ไปกรมของเขา ไมมีหนังสือตอบมา เราก็เกรงวานานเกินไป เงินก็ตัดฝากเหลื่อมป
ไวหลายปแลวนะครับ เราก็เอาแผนงบประมาณป 2559 มาดูวาในป 2559 ในแผนมีอะไร  
ท่ีเรายังไมไดทําและมีอะไรท่ีเปนเรื่องท่ีสมควรทําใหมันตอเนื่องแลวก็ไดประโยชนสูงสุด      
เราก็เลยโอนตั้งจายเปนรายการใหมในวงเงินเทากันท้ังหมดนะครับ เพราะฉะนั้นโอนมา      
ตั้งจายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวางแผนวิชาการและสงเสริม
การทองเท่ียว งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง เปนรายการท่ี 5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
อุทยานดอกไมฝายบานคายระยะท่ี 2 หมูท่ี 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
กอสรางอาคารบานพัก ถนนค.ส.ล. และงานรางระบายน้ํา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เปนเงิน 
4,200,000 บาท ตามแผนงบประมาณป 2559 หนา 111 ขอ 4 นะครับ จึงเรียนมา
เพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูสภาฯทรงเกียรติทราบวา ทางเรามี 

 
 

ความจําเปน... 
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ความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณป 2559 เพ่ือใหมาดําเนินการตั้งจายเปนรายการใหม
นะครับ สวนรายการนี้ก็รอวาจะอนุมัติมาเม่ือไร ผมเรียนเพ่ิมเติมวาเปนเรื่องท่ีทางเราก็อึดอัด
ใจ ถาเราจะไปพัฒนาในพ้ืนท่ีของใครเราตองไดรับความยินยอม มิเชนนั้นก็จะโดน สตง.     
ทวงติงวาเขาใหใชท่ีหรือยัง เพราะฉะนั้นในเขตเขาชะเมาจะทําอะไรยากมาก เพราะเขาชะเมา
กวา 90 เปอรเซน เปนเขตปาสงวน เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรในเขตเขาชะเมาตอนนี้         
ก็ตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไม แมแต อบต. หรือหนวยงานท้ังหลายท้ังปวง ก็ตองได       
รับอนุญาตจากกรมปาไม ซ่ึงการขออนุญาตนั้นเปนการยากมากเพราะฉะนั้นก็เรียน          
เพ่ือทานประธานฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕59  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕59  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ........17........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ...........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ...........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง    
เลขานุการสภาฯ   สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง      
  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ  
  ของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

 

 

นายวราวุธ... 
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นายวราวุธ ปนเงิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดังนี้  
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

- ประเภท คาครุภัณ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 
  ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติม งบประมาณท่ีตั้งไวเพ่ือซอมแซมอาคารนี้เราตั้งไวเพียง   

หนึ่งแสนบาทนะครับ ปรากฏวาใหชางไปประเมินราคาแลวยังขาดงบประมาณไปอีกประมาณ
สามแสนบาทเศษ ก็ตองโอนงบประมาณไปเพ่ือไปชวยเหลือในการซอมแซมอาคารสถานท่ี
บานพักดังกลาวนะครับ เปนเงินท้ังหมด 473,000 บาท จะเรียนมาใหท่ีประชุมทราบครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......18.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
    อนุมัติ       จํานวน ........16.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........2.........คะแนนเสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนนิงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

ประเภท คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  (สํานักปลัดฯ) 
ขอ 1.4 คาจางเหมาบุคคลทําหนาท่ีจัดเก็บคาบริการประจําทาเทียบเรือเกาะเสม็ด 

  จํานวน 3 คน และจัดคิวเรือประจําทาเทียบเรือเกาะเสม็ด จํานวน 2 คน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาครุภัณฑเกษตร  คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาชนิดขอแข็ง 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (กองแผนและงบประมาณ) 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป... 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน  คาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอรเอกสารเพ่ือรองรับระบบ    

e-market และ e-bidding พรอมระบบจัดเก็บและสืบคนเอกสาร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ   

บอฝงกลบของเสียท่ีไมเปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬากลาง

  จังหวัดระยอง 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาชนิดขอแข็ง 
 ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ 

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
 ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการเปลี่ยนระบบจัดเก็บขอมูลของเว็บไซต 
 งานบริหารงานคลัง 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน 
 - คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกใส 
 -  คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง 
 - คาจัดซ้ือโตะทํางาน ชนิดเหล็กขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 
 -  คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิงทรงเตี้ย แบบมีพนักพิงมีลอเลื่อน 
 
 
 
 

ประเภท… 
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 ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 -  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
 -  คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 800 VA 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาใชจายในการจัดหาและพัฒนาระบบบริหาร   
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาใชจายในการจัดหาและพัฒนาระบบบริหาร   
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 งานระดับมัธยมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาใชจายในการจัดหาและพัฒนาระบบบริหาร   
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือโตะหินออนพรอมเกาอ้ีมีพนักพิง 
  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีโรงเรียน
 มัธยมตากสินระยอง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

               ประเภท คาใชสอย  โครงการจางศึกษาความเหมาะสมบอฝงกลบของเสีย  
ท่ีไมเปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการจางออกแบบบอฝงกลบของเสีย      
ท่ีไมเปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
ไดพิจารณาอนุมัติ 
  

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ทานนายก อบจ. ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ญัตตินี้ผมขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติม เพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ

เขาใจเพ่ิมเติม โอนลดรายการท่ี 1 นะครับ ขอ 1.4 คาจางเหมาบุคลากรจัดเก็บคาบริการ
ประจําทาเทียบเรือเกาะเสม็ด 3 คนและจัดคิวเรือ ขอเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ 
วาทาเทียบเรือบนเกาะเสม็ดแตเดิม อบจ.บริหารเอง เพราะฉะนั้นตองมีเจาหนาท่ี อบจ.ตองจาง
เจาหนาท่ี คนเก็บเงิน คนจัดเรือ เสียคาน้ํามันเรือ เพ่ือขามเกาะไปกลับ ผมก็มาประเมินรายได
ประเมินคาใชจาย แลวก็คิดวาถาเรายังบริหารเองก็คงจะเปนปญหา เปนภาระก็เลยทดลอง   
ในอํานาจของผม 3 ป  ให เอกชนเชาไป โดยตั้ งราคากลางไวตามท่ีเราเคยเก็บได               
เราเคยเก็บเงินไดประมาณหาลานกวาบาท แตเรามีคาใชจายแฝงคือ คาเจาหนาท่ี ขาราชการ 
คาจางแบบนี้คิดแลวเราเหลือไมถึงครึ่งหนึ่ง เราก็เลยตั้งราคากลางไวตามท่ีเราได แลวเราก็ให
เอกชนมาประมูล เอกชนประมูลก็เกินจากราคาท่ีเราไดนะครับ แลวเราก็ไมตองไปเสียเงิน   
พอเราไมเสียเงิน เงินพวกนี้ท่ีเราตั้งไวเราก็โอนออกมาเพ่ือท่ีจะเอาไปทําอยางอ่ืนและก็ตอง   
ตั้งจายเปนรายการใหม เพราะฉะนั้นหลักการพัฒนาทาเทียบเรือบนเกาะเสม็ด ผมก็ไมได        
ใหสัมปทานซัก 10 ป หรือ 20 ป เหมือนท่ีเขาทํา เราก็ลองวา 3 ป จะเกิดอะไรข้ึนหรือ      
มีปญหาอะไรบางและถาเปนเอกชนบริหารจะดีกวาท่ีเราจะตองสงคนไป เราเปนหนวยงาน
ราชการก็ขับเคลื่อนยาก เพราะฉะนั้นถาเอกชนเขาไปทําแตละปไดมา 6-7 ลานก็ไดท้ังหมด
เลย ไมตองมีคนไมตองมีใครไปเปนคาใชจายนะครับ ฉะนั้นเงินท่ีเราตั้งไวคายามหรือคาอะไร
เราก็โอนออกมา ดังนี้ก็คือ 1 รายการท่ีเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯเพ่ือทราบ
ดวยวาเกาะเสม็ดเราได outsource ใหเอกชนไปแลวนะครับ ก็จะไปเนนเรื่องบริการ       
เรื่องความปลอดภัย ซ่ึงเราจะตองตามไปทําตอในหนวยอ่ืน ตอไปนะครับเรื่องสําคัญคือ    
เรื่องโอนคาศึกษาละออกแบบ 7.5 ลานบาท เปนประเภทศึกษาความเหมาะสมออกแบบ   
บอฝงกลบของเสียท่ีไมเปนอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 7.5 ลานบาทนี้ไมไดโอนไปไหน
นะครับ เพียงแตระเบียบใหม คําสั่งใหมมีมาทุกวันครับทานประธานฯและทานสมาชิกสภาฯ      
เราก็ตองบริหารตามคําสั่งท่ีเขาสั่งมา เขาบอกวา ออกแบบกับศึกษาใหแยกกันเอามารวมกัน
ไมได เม่ือกอนรวมกันท้ังศึกษาและออกแบบ เงินเทาเดิมนะครับ แตมาแยกวาจางศึกษาเทาไร 
จางออกแบบเทาไร ฉะนั้นก็โอนออกไป 7.5 ลานบาท แลวก็ไปตั้งจายเปนรายการใหมก็แยก
หัวเรื่องนี้ก็คือ คาจางศึกษา 5 ลานบาท คาจางออกแบบอีก 2.5 ลานบาท แยกตามท่ีเขาสั่ง
มาใหเราดําเนินการ ก็เปนรายการใหมท่ีโอนมาแลวก็ไปดําเนินการใหถูกระเบียบนะครับ    
สวนเรื่องคอมพิวเตอร เรื่องโตะหรืออยางอ่ืนนั้นทุกทานก็คงพอเขาใจไดอยูแลวนะครับ       
ผมก็คิดวารายการท่ีสําคัญท่ีเราโอนก็ไดเรียนใหทานประธานฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
ไดพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อน ุม ัต ิโ อ น ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๑            
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ........17.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ..........2........คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง     
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ         
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง  
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน  คาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอรเอกสารเพ่ือรองรับระบบ 

e-market และ e-bidding พรอมระบบจัดเก็บและสืบคนเอกสาร 
 
 

จึงขอเสนอ... 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ไดพิจารณาอนุมัติ  ตองขออธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตตินะครับ เนื่องจากวาเดิมนั้น เราได
โครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรเอกสาร เพ่ือรองรับระบบ e-market และ e-bidding 
ตั้งงบประมาณไวท่ี 1,075,350 บาท ซ่ึงเราไดตั้งจากราคาตามทองถ่ินตลาด เนื่องจากวา
ราคาท่ีตั้งไมมีราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พอจะจัดซ้ือท่ีจริงๆ มีการตรวจสอบแลวนั้น 
เงิน 1,075,350 บาท สามารถซ้ือไดถึง 3 เครื่อง จึงนําเขาสภาฯ ในครั้งนี้ เพ่ือใหสภาฯ 
โปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน      
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อนุมัติ       จํานวน ........17.......คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กรณีผูไดรับการคัดเลือก
ลาออกหรือพนจากตําแหนง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 600 ลงวันท่ี  
เลขานุการสภาฯ  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (9)     
ในกรณีท่ีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนผูท่ีพนไป
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง และใหผู ซ่ึ งไดรับการคัดเลือกแทนนั้น             
อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

 

 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กรณีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือ    
พนจากตําแหนง 

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ท่ี 1004/2559  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
สั่ง ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 นั้น 

เนื่องดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง
ระยอง รายนายเสรี  สุวรรณวิจิตร  ไดยื่นหนังสือขอลาออก ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 
2560 ทําใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วางลงเพ่ือถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559     
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กําหนดใหการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน(9) ในกรณีท่ีผูไดรับการ
คัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนผูท่ีพนไปภายในสี่สิบหาวัน 
นับแตวันท่ีตําแหนงวางลง และใหผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระ
ท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณคัดเลือก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพื่อแตงตั ้งเปนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แทนตําแหนงท่ีวางตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รวมเปน 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กรณีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือ

พนจากตําแหนง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ตอท่ีประชุม และมีผูรับรองดวย
อยางนอย 2 คน 

   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม           
นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
อําเภอแกลง ผมขอเสนอ ส.อบจ.นพดล โสภณ เขตเลือกตั้งท่ี 12 อําเภอเมืองระยอง         
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แทนตําแหนงท่ีวางลง          
กรณีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง     

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม  
   ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เสนอ 

 

 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เลือก นายนพดล  โสภณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 12 อําเภอเมืองระยอง เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง แทนตําแหนงท่ีวางลง กรณีผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง  

 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติคะ ดิฉัน    
นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง จากเรื่องท่ีไดสื่อสารกันทางไลนในเรื่องของรางพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ิน ทางกองกิจการสภาฯ ไดถายเอกสารแจกใหพวกเราทุกคนแลวนะคะ        
ก็อยากจะหารือในเรื่องของเนื้อหาสาระ ซ่ึงบางทีแตละทานรวมถึงดิฉันเองอาจจะดู          
ไมครอบคลุม แตก็จะมีสวนหนึ่งท่ีดิฉันหาขอมูลมาเพ่ิมเติมใหคือตัวอยางของเครื่องลงคะแนน 
ซ่ึงจะมีเอกสารจายใหทุกคนแลว เผอิญวาตอนนั้นออกหนวยฯ ท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอ         
มีของ กกต.ตัวอยางมาใหดู ลองศึกษารายละเอียดกันดูนะคะ สวนเรื่องท่ีสอง เม่ือวันท่ี      
25 มกราคม 2561 คณะผูบริหารไดลงสํารวจเสนทางน้ํา วิถีชุมชนริมน้ํา 4 ทองท่ี คือเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง, อบต.ทางเกวียน, เทศบาลปากน้ําประแสร และเทศบาลตําบลเนินฆอ      
ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีดิฉัน และ ส.อบจ.เจษฎา วันนี้ก็เลยทําวิดีโอสั้นๆ ประมาณ 2 นาที ใหทุกทาน
ไดรับชมคะ ขออนุญาตใหทานประธานสภาฯ ใหนําเสนอวิดีโอนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอใหเจาหนาท่ีเปดวิดีโอใหผูเขารวมประชุมไดรับชม 
ประธานสภาฯ    

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมคะ ก็เปนความสวยงามในวิถีธรรมชาติของปาชายเลน
บริเวณแมน้ําประแสรนะคะ ซ่ึงอาจจะเปนท่ีชองทางหนึ่ง เรื่องของการทองเท่ียวเชิงนิเวศน   
ทานใดสนใจท่ีอยากจะทองเท่ียวก็เรียนเชิญได และฝากไปยังคณะทานผูบริหารคะ วาในสวน
ของสถานท่ีตางๆ อาจจะไมมีงบประมาณเพียงพอ ก็ฝากทานผูบริหารและทาง EEC ดวย    
นะคะ เพราะวาเปนการทองเท่ียวบูรณาการระหวางทองถ่ินหลายๆทองถ่ินนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  เรื่องแรกก็คือเรื่องการรับฟงความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน ทานสมาชิกสภาฯ ก็ไปดูนะครับ นี่คือคัมภีรท่ีจะมากํากับ
ทองถ่ิน กฎหมายฉบับนี้ออกมาเม่ือไหร ก็พรอมท่ีจะเลือกตั้งได แตวามีการเปลี่ยนแปลง   
เยอะมากครับ ฝากทานสมาชิกสภาฯ วาทานดูแลวมีความเห็นอยางไร ก็หาตัวแทนท่ีจะไปยื่น
หรือไปแสดงความคิดเห็นไดตามแนวทางของทองถ่ิน  เรื่องท่ีสอง คือเรื่องท่ีทานสมาชิกสภาฯ 

 

 

ผูทรงเกียรติ... 
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  ผูทรงเกียรติใหดูเม่ือสักครู เรื่องไปดูพ้ืนท่ีนั้น เรื่องนี้ขอบอกวาเปนเรื่องท่ีตองจางศึกษา 
ออกแบบ ตองแยกกันตามหลักการระเบียบใหมนี่นะครับ คนศึกษาก็ตองจางบริษัทหนึ่ง  
ศึกษาไป แลวอีกบริษัทหนึ่งก็จะมาออกแบบวาวิถีเดิมเปนยังไง คือท้ังหลายท้ังปวงผมเรียนวา
ถาเราอยากจะไดเปรียบ เราจะไปข้ีเหนียวเงินจางศึกษา ออกแบบไมได เราจะไมมีความพรอม  
เราจะไมมีแบบ เราจะไมรูเลยวาจะทํายังไงถึงจะอยูในธรรมชาติ ไมกระทบธรรมชาติ เราตอง
ศึกษาวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น ในขณะนี้ในจังหวัดระยองมันหายาก เกาะเสม็ดเวลานี้ 
ก็ไมใชสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสงบและคนอยากไปนะครับ ทัวรจีนไปลนเลย น้ําเสีย ขยะเต็มหมด 

 ไมมีการจัดการ เพราะอยูในพ้ืนท่ีอุทยาน ทําอะไรก็ยากไปหมดเลย เพราะฉะนั้นแนวทางเราก็
ตองมาตั้งงบศึกษาออกแบบดูการบริหารจัดการชุมชนวาจะตองมีสวนรวมอะไร ทองถ่ินท่ี
เชื่อมโยงจะตองทําอะไร ตองไมกระทบกับสิ่งแวดลอม เราตองยอมกับวาเราตองยอมเสีย   
เอากุงฝอยตกปลากะพง ทานรองมนตรีเปนตัวแทนของ อบจ.ไปประชุมเรื่องแผนงบประมาณ 
EEC  ทุกอยางตองมีความพรอมครับ ถาไปคุยดวยกระดาษแผนเดียวไมมีทาง ความพรอม
หมายความวาเราตองควักกระเปา ทําใหพรอม แลวก็รอจังหวะ รอวาจะเสนอไปแลวจะมี
จังหวะไดงบประมาณมาทางชองทางไหน ผมก็เรียนวาสิ่งเหลานี้ทางผูบริหารและทางสภาฯ  
ผูทรงเกียรติ ตองทํางานรวมกัน ตองเขาใจซ่ึงกันและกัน ตอนนี้จะมี ครม.สัญจรท่ีจันทบุรี 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 ผมก็ไดรับเชิญแลวครับ ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ตองไปพบ ครม.     
แลวไปผมก็ตองมีแผน มีงบประมาณ มีความพรอมท่ีสามารถยื่นแลวไมติดขัดอะไรเลย       
รออยางเดียววาคุณมีเงินหรือเปลา ถาใหเงินมาทําไดแนนอน ไมวาจะเปนปากลางเมือง หรือ
อะไรท่ีอยากจะทําท้ังหลาย เราก็มีแผนไวแลว เพราะเราศึกษาไวครบเลย ไมวาจะเปน
สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม เราเปนหนวยงานเดียวท่ีมีความพรอมมากท่ีสุด รอวาทานจะเอา
งบประมาณใหเราชองไหน แตท่ีทานรองมนตรีไปประชุมมา เราก็นาจะได 2 โครงการท่ีเปน
เรื่องสิ่งแวดลอม อยางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น เราเนนนะครับ เพราะวามีชาติบางชาติท่ี
ตองการเท่ียวอยางสงบ อยูหลายๆวัน ไมใชมาเชา เย็นกลับ เราตองมาชวยกันอนุรักษ        
สิ่ ง ท่ี มีค า ในแหล งท อง เ ท่ียวจั งหวัดระยอง  และขออนุญาตท านประธานสภาฯ                  
ใหทานรองมนตรีไดคุยเรื่องแนวทางตางๆ ท่ีทานไดไปประชุมแทนผมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ครับ  

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิก 

ท่ีปรึกษานายก อบจ.  สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ท่ีปรึกษานายก อบจ. 
 ขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติมจากทานนายกฯ วาโครงการของจังหวัดระยองท่ีเราไดรับ

สนับสนุนท่ีจะนําเขาไปสูการพิจารณาเห็นชอบของ ครม.สัญจร ในวันท่ี 6 ท่ีจะถึงนี้นะครับ 
จังหวัดระยองของเรามีความพรอมท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีเรามีการศึกษา โดยจางท่ีปรึกษา
ออกแบบ แลวก็มีการศึกษาความเหมาะสม มีเนื้อหา มีแบบแปลน ประมาณราคา จึงทําให
โครงการบําบัดน้ําเสียและการรวบรวมน้ําเสียในพ้ืนท่ีประกาศเขตจําเพาะในพ้ืนท่ีควบคุม
พิเศษ ซ่ึงประกาศเม่ือป 2546 แลวก็พ้ืนท่ีอําเภอบานฉาง และอีกสวนหนึ่งในเทศบาลนคร
ระยอง ท้ังหมดมี 8 ตําบล ใน 3 อําเภอ พ้ืนท่ีรวมกันท่ีเราไดรับการพิจารณางบประมาณ  

 

 

2,300,000,000... 
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2,300,000,000 บาท จะตอบโจทยการเนาเสียน้ําของแมน้ําระยอง แลวก็พ้ืนท่ีท่ีไดรับ 
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองท่ีเกิดข้ึน เปนเนื้อท่ีประมาณ 1,100 ตร.กม. 
ซ่ึงเทียบเทากับ 1 ใน 3 ของจังหวัดระยอง จังหวัดอ่ืนๆ ไมไดแบบเราเลย เพราะวาเขาไมได   
มีการศึกษาไวลวงหนา และโครงการท่ีเราไดรับเพ่ิมเติมอีกก็คือโครงการการศึกษาสํารวจ
ออกแบบถนนสายบูรพาชลทิต ระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตรนะครับ ซ่ึงจะอยูในพ้ืนท่ีของ
จังหวัดระยองท้ังหมดเลย ดานทิศตะวันตกก็จะติดกับจังหวัดชลบุรี ดานทิศตะวันออกก็จะไป
เชื่อมกับถนนบูรพาชลทิตจังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ซ่ึงเขาทําสมบูรณ
เรียบรอยแลว ตรงนี้ก็ไดรับการพิจารณาจะเขาสูการพิจารณา ครม.สัญจร เชนเดียวกัน วงเงิน 
100,000,000 บาทครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ        ถาไมมี ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม     

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระทั่งใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน     
และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง             
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา  15.40 น.   
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หวัหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


